
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ                                                                                                         

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2565                                                                                         

วันท่ี 28  กุมภาพันธ  2565 เวลา 13.30 น.                                                                                         

ณ หองประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี                                                        

--------------------------------------------------  

ผูมาประชุม                                                                                                                       
  1. นายชุติเดช หริ่งระรี่   ประธานสภาเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ 
  2. นายปญญา บุญเรือง   รองประธานสภาเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ 
  3. นายถนอม บุญกอง   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ 
  4.  นายสมพิศ ยศสงา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ 
  5. นายบรรจง จิตรเจือ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ  
  6. นายชัชราวุท กาญจนกีรติศักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ 
  7. นายชัยภัทร ธนิสปภาพร  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ 
  8. นายอํานาจ พัชรานุกูลการ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ 
  9. นายวินัย   บัวเรือง   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ 
  10 .นายเทวา อวมแดง   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ 
  11.นายอํานวย นิลเถ่ือน   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ 
  12.นางสาวรุงนภา ทรัพยสิน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ 
  13.นายสุทัศน อุนใจ   เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ 
   
  คณะผูบริหาร 
 1. นางศิริรัตน  ทรงความดี  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจาสําราญ 

 2. นายอิศรพงศ แสงมณี   รองนายกเทศมนตรี 

 3. นายบุญเชิด อยูเจริญ   เลขานุการนายกเทศมนตรี 

 4..นางรัญจวน มาคลาย   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
 

ผูเขารวมฟงการประชุม 

 6. นายสุวัฒน  ปรีชนิด   นายชางโยธาชํานาญงาน 

 7. นางวรรณา วงษดําเนิน   นักประชาสัมพันธชํานาญการ 
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เริ่มประชุมเวลา 13.30  น.  
 
นายชุติเดช หริ่งระรี่  :          สวัสดีครับทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ และเจาหนาท่ีทุกทาน                                   
(ประธานสภาเทศบาล ฯ)       เม่ือมาครบองคประชุม ผมขอดําเนินการเปดประชุมสภาเทศบาล
     ตําบลหาดเจาสําราญ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป  2565 
     เขาสูระเบียบวาระการประชุมนะครับ ซ่ึงมีระเบียบวาระ- 
     การประชุมตามท่ีแจงใหสมาชิกสภาเทศบาลไดทราบแลวนั้น  
   

ระเบียบวาระท่ี ๑   
เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

นายชุติเดช หริ่งระรี่  : -วันนี้เปนวันท่ี  28 กุมภาพันธ 2565 เปนการประชมุสภาสมัย
(ประธานสภาเทศบาล ฯ)   สามัญ สมัยแรก ประจําป 2565  
 

 

ระเบียบวาระท่ี 2                                                                                                                      

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ  

นายชุติเดช หริ่งระรี่  : -ตามท่ีเจาหนาท่ีไดสงรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหาด
(ประธานสภาเทศบาล ฯ)   เจาสําราญ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2564 เม่ือ 
    วันท่ี 13 ธันวาคม 2564 ใหกับทานสมาชิก ฯ ขอใหทาน  
    สมาชิกตรวจดูวามีขอความตอน ใดบางท่ีจะตองแกไข 

 

 ท่ีประชุม   : ไมมี 
 

นายชุติเดช หริ่งระรี่  : ถาไมมีขอความตอนใดตองแกไข ผมก็ขอมติท่ีประชุมวา 
(ประธานสภาเทศบาล ฯ)   เห็นชอบรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว โปรดยกมือ 
 

มตท่ีิประชุม   : เห็นชอบ ดวยเสียง…11.. .เสียง งดออกเสียง...1.. เสียง  

     (ประธานสภา ฯ ) สมาชิกอยูในท่ีประชุม....12......ทาน 
  

ระเบียบวาระท่ี 3   ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งเปนรายการใหม เพ่ือปรับปรุงทาง

หลวงทองถ่ิน หมายเลย พบ.ถ.14-001 (สายเพชรบุรี-หาดเจาสําราญ.) ชวงระหวาง กม.ท่ี 12+000-14+000  

นายชุติเดช หริ่งระรี่  : เชิญนายกเทศมนตรี                                                                                             

(ประธานสภาเทศบาล ฯ) 

นายกเทศมนตรี   :                                                                                               

(นางศิริรัตน ทรงความดี)  
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เรียน    ประธานสภาเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ 

ดิฉันขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณตั้งเปนรายการใหม ดวยกองชางเทศบาล 
มีความประสงคจะทําการปรับปรุงทางหลวงทองถ่ิน หมายเลข พบ.ถ. ๑๔-๐๐๑ (สายเพชรบุรี – หาดเจา
สําราญ) ชวงระหวาง กม.ท่ี ๑๒+๐๐๐ – กม.ท่ี ๑๔+๐๐๐ สืบเนื่องจากไดรับเรื่องรองเรียนจากนักทองเท่ียว 
ประชาชน และชองทางการรองเรียนทางสื่อออนไลนตาง ๆ ท่ีใชรถใชถนน วาเกิดการชํารุดเสียหายของทาง
หลวงทองถ่ิน หมายเลข พบ.ถ. ๑๔-๐๐๑ (สายเพชรบุรี – หาดเจาสําราญ) ชวงระหวาง กม.ท่ี ๑๒+๐๐๐ – 
กม.ท่ี ๑๔+๐๐๐ และขอใหเทศบาลฯ ทําการซอมแซมโดยดวน เพ่ือความปลอดภัยตอผูเดินทางสัญจรไปมา 
เบื้องตนกองชางไดทําการสํารวจพบวาถนนสายดังกลาว มีความเสียหายหลายจุดตลอดระยะทางท่ีรับผิดชอบ 
สวนมากเกิดจากการยุบตัวจากชั้นทาง และชั้นผิวทาง เปนสาเหตุทําใหผิวจราจรเปนหลุมบอขนาดกวาง จึงมี
ความจําเปนท่ีจะตองทําการปรับปรุงซอมแซมโดยดวน ท้ังนี้กองชางไดทําการตรวจสอบงบประมาณรายจาย
ประจาํป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ปรากฎวาไมไดตั้งงบประมาณในการนี้ไว จึงมีความจําเปนท่ีจะตองโอนเพ่ิม
งบประมาณเพ่ือตั้งเปนรายการใหม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

  โอนเพ่ิมงบประมาณตั้งเปนรายการใหม  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        
งานกอสราง งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง เพ่ือจายเปนคา
ปรับปรุงทางหลวงทองถ่ิน หมายเลข พบ.ถ. ๑๔-๐๐๑ (สายเพชรบุรี –หาดเจาสําราญ) ชวงระหวาง กม.ท่ี 
๑๒+๐๐๐ – กม.ท่ี ๑๔+๐๐๐ สวนท่ี ๑ ความเสียหาย ขุดซอมผิวทางเดิมความหนาแอสฟสทติกคอนกรีต 
๐.๐๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 360.๐๐ ตารางเมตร สวนท่ี ๒ ความเสียหายผิวจราจร ปรับระดับผิวทาง
เดิมความหนาแอสฟสทติกคอนกรีต ๐.๐๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๔๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ กําหนด โอนเพ่ิมครั้งนี้เปนเงิน  ๒๖๒,๐๐๐ บาท     

   โดยโอนลดจาก 
๑. เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานเคหะและ

ชุมชนงานสวนสาธารณะ งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ เพ่ือจายเปน
คาใชจายตาง ๆ งบประมาณตั้งไวเปนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลือกอนโอนลดเปนเงิน  ๕๐,๐๐๐ 
บาท โอนลดครั้งนี้เปนเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอนลดเปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท 

 

๒. เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานเคหะและ
ชุมชนงานสวนสาธารณะ งบดําเนินงาน หมวดคาสาธารณูปโภค ประเภทคาไฟฟา เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟา 
งบประมาณตั้งไวเปนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลือกอนโอนลดเปนเงิน  ๙๘,019.๖๔ บาท   โอน
ลดครั้งนี้เปนเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอนลดเปนเงิน 18,019.64 บาท 
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๓. เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานเคหะและ
ชุมชนงานสวนสาธารณะ งบดําเนินงาน หมวดคาสาธารณูปโภค ประเภทคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล เพ่ือจาย 

 

เปนคาน้ําประปา งบประมาณตั้งไวเปนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลือกอนโอนลด
เปนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้เปนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอนลดเปนเงิน ๐ บาท 

 

๔. เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภท
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก งบประมาณตั้งไวเปนเงิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลือกอนโอนลดเปนเงิน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  โอนลดครั้งนี้เปนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอนลดเปนเงิน  ๐  บาท 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายใน
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการ
ใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

 

  จึงขอเสนอญัตติดังกลาวตอท่ีประชุมสภาเทศบาล เพ่ือใหสภาเทศบาล ฯ พิจารณาดําเนินการ

อนุมัติตามระเบียบตอไป 

นายชุติเดช หริ่งระรี่  : ตามท่ีนายกเทศมนตรีชี้แจงมีทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม                                      

(ประธานสภาเทศบาล ฯ) 

ท่ีประชุม   : ไมมี 

นายชุติเดช หริ่งระรี่  : ถาไมมีขอความตอนใดตองแกไข ผมก็ขอมติท่ีประชุมวา 
(ประธานสภาเทศบาล ฯ)   เห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งเปนรายการใหม       

     เพ่ือปรับปรุงทางหลวงทองถ่ิน หมายเลย พบ.ถ.14-001 

     (สายเพชรบรุ-ีหาดเจาสําราญ.) ชวงระหวาง กม.ท่ี 12+000- 

    14+000  

มตท่ีิประชุม   : ท่ีประชุมเห็นชอบ ดวยเสียง…11.. .เสียง งดออกเสียง...1.. เสียง 

     (ประธานสภา ฯ ) สมาชิกอยูในท่ีประชุม....12......ทาน 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องการกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจําป 2565 
 

นายชุติเดช หริ่งระรี่  : ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสามัญ 

(ประธานสภาเทศบาล ฯ)   ประจาํป 2565 ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจง 

     รายละเอียดเชิญเลขานุการสภา ฯ   
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นายสุทัศน อุนใจ       : เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร และสมาชิกสภา ฯ

(เลขานุการสภาเทศบาล ฯ)  ทุกทาน ตามระเบียบขอ  11 (วรรค 2) ใหสภาเทศบาลกําหนดวา

     การประชุมสมัยสามัญประจําปแตละสมัย ในปนั้นจะเริ่มเม่ือใด 

     แตละสมัยในปนั้นมีกําหนดก่ีวัน                            

      ขอใหสมาชิกสภาในท่ีประชุมแหงนี้เสนอวาสภาเทศบาล 

     จะประชุมสภาแตละสมัยเม่ือใด และก่ีวัน เชิญเสนอไดเลยครับ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ         : ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลไดชี้แจงระเบียบตอท่ีประชุมไปแลว

(นายชุติเดช หริ่งระรี่)   นั้น ขอเชิญท่ีประชุมเสนอ ไดเลยครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล ฯ             : ผมนายชยัภัทร ธนิสปภาพร  ขอเสนอสมัยประชุมสมัยสามัญ                   

(นายชัยภัทร ธนิสปภาพร)   ประจาํป 2565 ดังนี้ครับ 

สมัยที่ 1  เร่ิมตั้งแตวันที่  1 กุมภาพันธ 2565   เปนตนไป    

มีกําหนด 30 วัน 

      สมัยที่ 2 เร่ิมตั้งแตวันที่ 25 กรกฏาคม 2565   เปนตนไป  

มีกําหนด 30 วัน 

สมัยที่ 3  เร่ิมตั้งแตวันที่  12 กันยายน  2565  เปนตนไป    

มีกําหนด 30 วัน และ 

  สมัยที่ 4 เร่ิมตั้งแตวันที่  1 ธันวาคม 2565 เปนตนไป มีกําหนด 30 วัน 

ประธานสภาเทศบาล ฯ            : ขอผูรับรอง 2 ทาน                                                                 

(นายชุติเดช หริ่งระรี่) 

สมาชิกสภาเทศบาล ฯ               : ผมนายสมพิศ ยศสงา  ขอรับรอง                                            
(นายสมพิศ ยศสงา)  

สมาชิกสภาเทศบาล ฯ         :       ผมนายชัชราวุท กาญจนกีรติศักดิ์ ขอรับรองครับ                           

(นายชัชราวุท กาญจนกีรติศักดิ์ 

นายชุติเดช หริ่งระรี่     : มีผูรับรองถูกตองครับ  มีทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม 

(ประธานสภาเทศบาล ฯ)  ถาไมมี ผมขอสรุปดังนี้ครับ การประชุมสภา สมัยสามัญ ประจําป 
 2565  

 



-6- 

   สมัยที่ 1  เร่ิมตั้งแตวันที่  1 กุมภาพันธ 2565 เปนตนไป             

 มีกําหนด  30 วัน 

      สมัยที่ 2 เร่ิมตั้งแตวันที่ 25 กรกฏาคม 2565 เปนตนไป   

     มีกําหนด 30 วัน 

   สมัยที่ 3  เร่ิมตั้งแตวันที่  12 กันยายน  2565 เปนตนไป  

 มีกําหนด 30 วัน 

      สมัยที่ 4 เร่ิมตั้งแตวันที่  1 ธันวาคม 2565  เปนตนไป        

      มีกําหนด 30 วัน 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องการกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปถัดไป  

นายชุติเดช หริ่งระรี่  : ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ 

(ประธานสภาเทศบาล ฯ)   สมัยแรกของปถัดไป ขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจง   

นายสุทัศน อุนใจ                   :  ขอใหสมาชิกสภาในท่ีประชุมแหงนี้เสนอวาสภาเทศบาล จะ

(เลขานุการสภาเทศบาล ฯ )  กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปถัดไป เชิญเสนอ

     ไดเลยครับ                                                                        
    

สมาชิกสภาเทศบาล ฯ             : ผมนายชัยภัทร ธนิสปภาพร  ขอเสนอวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ 
(นายชัยภัทร ธนิสปภาพร)   สมัยแรกของปถัดไป ของป พ.ศ. 2566  ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 
     2566 เปนตนไป  มีกําหนด 30 วัน ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ            : ขอผูรับรอง 2 ทาน ครับ                                                                      

(นายชุติเดช หริ่งระรี่) 

สมาชิกสภาเทศบาล ฯ               : ผมนายบรรจง จิตรเจอื  ขอรับรองครับ  

(นายบรรจง จิตรเจือ.) 

สมาชิกสภาเทศบาล ฯ                :       ผมนายถนอม บุญกอง ขอรับรองครับ                                    

(นายถนอม บุญกอง) 

นายชุติเดช หริ่งระรี่             : มีผูรับรองถูกตองครับ  มีทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม 

(ประธานสภาเทศบาล ฯ)   ถาไมมี ผมขอสรุปคือ วันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของป

     ถัดไป ของป พ.ศ. 2566  ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ  2566 เปน

     ตนไป  มีกําหนด 30 วัน ครับ 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

นายชุติเดช หริ่งระรี่  : มีทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม เชิญครับ                      

(ประธานสภาเทศบาล ฯ ) 

นางศิริรัตน ทรงความดี  : เ รี ยนท านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท าน                

(นายกเทศมนตรี)     ดิฉันมีเรื่องเรียนชี้แจง ตามท่ีเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ ไดรับ

     แจงจากแขวงทางหลวงเพชรบุรี โดยอางถึงหนังสือแขวงทางหลวง

     เพชรบุรี ท่ี คค ๐๖๐๙๓/พ.๒/๓๘๖ ลงวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ 

     เรื่อง ขอใหดําเนินการรื้อยายเสาไฟฟาแสงสวางท่ีกีดขวางการ 

     กอสราง โดยแขวงทางหลวงเพชรบุรีไดดําเนินโครงการเชื่อมโยง

     การทองเท่ียวชายฝงทะเลตะวันตก กิจกรรมขยายทางจราจร ทาง

     หลวงหมายเลข ๓๑๘๗ ตอนเข่ือนเพชร – บางกุฬา ระหวาง กม.ท่ี  

     ๒๕+๐๗๕ – กม.ท่ี ๒๘+๒๐๑ ตําบลหนองขนาน ตําบลหาดเจา

     สําราญ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงไดตรวจพบวามีเสาไฟฟา

     แสงสวางของเทศบาล จํานวน ๕๕ ตน กีดขวางแนวเขตการ 

     กอสราง ชวงท่ี ๑ บริเวณ กม.ท่ี ๒๖+๑๐๐ – กม.ท่ี ๒๘+๑๐๐ RT 

     และชวงท่ี ๒ บริเวณ กม.ท่ี ๒๘+๑๐๐ – ๒๘+๒๐๐ LT,RT จึง

     ขอใหเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ ดําเนินการรื้อถอนสิ่งกอสราง

     ดังกลาว ใหพนแนวกอสรางเพ่ือความสะดวกและความปลอดภัย

     ในการดําเนินการกอสราง  

       ขาพเจาขอเรียนวา ไดรับรายงานจากกองชาง เทศบาลได
     ดําเนินการตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป พ.ศ.
     ๒๕๕๔ หมวดท่ีดินและสิ่งกอสราง โดยการจัดทําโครงการติดตั้ง
     ไฟฟาแสงสวาง บริเวณถนนสายแยกบางกุฬา – สี่แยกโคกพลับ 
     (ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๘๗ ตอนเข่ือนเพชร – บางกุฬา 
     ชวงระหวาง กม.ท่ี ๒๖+๐๓๕ – กม.ท่ี ๒๗+๙๐๐) หมูท่ี ๓ ตําบล
     หาดเจาสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๕๕ ชุด  
     พรอมติดตั้งหมอแปลง เปนจํานวนเงิน ๑,๙๙๕,๐๐๐ บาท โดย
     ติดตั้งอยูบริเวณแนวเขตท่ีแขวงทางหลวงเพชรบุรีจะดําเนิน 
     โครงการกอสราง ประกอบดวย  
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    ๑. เสาเหล็กชุบกัลปวาไนท ขนาดความสูง ๙.๐๐ เมตร  
        จํานวน  ๕๕  ตน 

    ๒. กานเหล็กชุบกัลปวาไนท พรอมโคมและหลอดโซเดียมไฮเฟรส 
                                          เชอร ขนาด ๒๕๐ วัตต พรอมอุปกรณ จํานวน  ๕๕  ชุด 

    ๓. ฐานราก ค.ส.ล. ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จํานวน  ๕๕  ตน 
    ๔. หมอแปลงไฟฟา ขนาด  ๓๐  Kva   จาํนวน  ๑  ลูก  

    เบื้องตนเทศบาล ไดแจงไปยังแขวงทางหลวงเพชรบุรี วายินดีท่ีจะ

     รื้อถอนสิ่งกอสรางดังกลาว แตเนื่องจากการดําเนินการรื้อถอนใน

     ครั้งนี้ ตองใชเครื่องจักรกลและงบประมาณในการดําเนินการ ซ่ึง

     เทศบาลไมไดตั้งงบประมาณในการนี้ไว จึงขอความอนุเคราะหจาก

     แขวงทางหลวงเพชรบุรี ใหชวยดําเนินการรื้อถอนสิ่งกอสรางของ

     เทศบาลประเภทเสาไฟสองสวางก่ิงเดี่ยวพรอมอุปกรณ จํานวน 

     ๕๕ ตน พรอมขนยายมาเก็บยังสํานักงานเทศบาลตําบลหาดเจา

     สําราญ และบัดนี้ทางแขวงทางหลวงเพชรบุรี ไดทําการรื้อถอน

     และขนยายมาเก็บโดยมีจํานวนและปริมาณถูกตองครบถวน 

     จึงเรียนมาเพ่ือแจงใหสภาเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ 

     ไดรับทราบตอไป 

นายชุติเดช หริ่งระรี่  : สมาชิกสภา ฯ ทุกทานรับทราบนะครับ   มีทานใดจะสอบถาม 

(ประธานสภาเทศบาล ฯ)   เรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม 

นายถนอม บุญกอง  : ผมขออนุญาตฝากหนึ่งเรื่อง คือความเดือดรอนของประชาชน ชวง

(สมาชิกสภาเทศบาล ฯ)   น้ําทะเลหนุนทําใหน้ําเค็มเขาทางทอระบายน้ํา ทวมบานเรือน 

     ประชาชนสวนหนึง่ และข้ึนทวมบนถนน คือ ตองการใหทาง 

     เทศบาล ชวยแกไขปญหาความเดือดรอนโดยการซอมประตูน้ํา  

     จุดท่ีชํารุดซ่ึงตอนนี้ใชไมได บริเวณซอยบานกลางและซอยหลังวัด 

     ชาวบานเดือดรอน 

นางศิริรัตน ทรงความดี  : รับเรื่องไว และจะรีบดําเนินการให                                     

(นายกเทศมนตรี) 

นายชุติเดช หริ่งระรี่  : มีสมาชิกสภา ฯ มีทานใดจะสอบถามเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม

(ประธานสภาเทศบาล ฯ)    
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